

BÁO CÁO

Bổ sung kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIII

Thực hiện Công văn số 172/TTHĐND ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIII; ngày 04 tháng 12 năm 2023, UBND tỉnh đã có Công văn số 230/BC-UBND về Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIII. Trên cơ sở rà soát, báo cáo của các sở, ban, ngành, UBND tỉnh báo cáo bổ sung kết quả giải quyết, trả lời những vấn đề còn lại theo ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền như sau:

Câu số 17. Cử tri phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo Điện lực Bình Định sớm di dời đường dây điện 22kV đang vận hành cấp điện cho một số phụ tải trong KCN Phú Tài, đi qua khu vực đất của Công ty VNECO.10 và một số hộ dân trên địa bàn, không đảm bảo hành lang an toàn lưới điện và an toàn cho người dân.

Trả lời:

Nội dung cử tri kiến nghị, UBND tỉnh trả lời như sau:

Ngày 24/11/2023 Điện lực Phú Tài phối hợp với UBND phường Trần Quang Diệu, Tp Quy Nhơn khảo sát thực tế tại hiện trường ĐZ22kV XT476/QNH, và theo kiến nghị của cử tri phường Trần Quang Diệu là di dời tại khoảng cột C18-C20 thuộc XT476QNH đang đi trong khu dân cư.

Đường dây 22kV XT476/QNH có đặc điểm cấu trúc tuyến sau:

- C4-C11 đi chung cột XT478/QNH và men theo tường rào của của các doanh nghiệp trong KCN Phú Tài.
- C11-C14 đi giữa khu dân cư hiện trạng và đất của Chi cục Dự trữ
- C14-C16 đi theo hành lang đường bộ đường số 17 KCN Phú Tài (đường Trần Đại Nghĩa)
- C16-C18 đi men theo tường rào của Chi cục Dự trữ và đường số 19 KCN Phú Tài
- C18-C20 đi men theo đường hẻm < 2m của khu dân cư hiện trạng. Đây chính là đoạn đường dây 22kV cử tri kiến nghị di dời.

- C20-C25 đi men theo tường rào giữa Công ty CP Veneco 10 và khu dân cư hiện trạng
- C25-C29 đi men theo tường rào của Công ty May Able Tech với đường hẻm của khu vực dân cư hiện trạng
- C29-C32 đi giữa khu dân cư hiện trạng
- C32-C38 đi theo hành lang đường Trung Tâm KCN và đường Trần Đại Nghĩa.

Theo biên bản làm việc với UBND phường Trần Quang Diệu để tìm các phương án di dời đường dây 22kV thì không thể thực hiện di dời ĐZ 22kV để xử lý kiến nghị của cư tri phường Trần Quang Diệu tại khoảng cột C18-C20 do vướng khu vực dân cư hiện trạng (khu vực đông dân cư, đường hẻm nhỏ <2m) và quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp tại KCN Phú Tài.

Đồng thời, để đảm bảo điện phục vụ sản xuất cuối năm 2023 và sản xuất hàng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho KCN Phú Tài, Công ty Điện lực Bình Định chưa thể thực hiện di dời đường dây 22kV nêu trên và đang xem xét phương án giải quyết phù hợp đảm bảo vừa duy trì cấp điện cho các hộ dân, vừa đảm bảo an toàn.

Câu số 23.2. *Quy hoạch Dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku và Dự án mở rộng Cảng hàng không Phù Cát để địa phương thực hiện rà soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể và xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nhằm xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2024 (Cử tri xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn).*

Trả lời:

Quy hoạch Dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku và Dự án mở rộng Cảng hàng không Phù Cát, UBND tỉnh giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cùng UBND thị xã An Nhơn kiểm tra, giải quyết theo quy định.

Câu số 24. *Cử tri phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn kiến nghị:* UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý Khách sạn Dâu Tằm Tơ (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) đã bị bỏ hoang nhiều năm.

Trả lời:

Nội dung này thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Tây Sơn. Đề nghị UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, trả lời cho cử tri theo thẩm quyền quy định.

Câu số 32.1. *Tuyến đường trung tâm Khu công nghiệp Phú Tài (đoạn ngang qua khu phố 2, phường Bùi Thị Xuân) thường xuyên diễn ra tình trạng đổ rác thải, xả bần gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.*

Trả lời:

Liên quan đến kiến nghị cử tri, UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp làm việc với UBND phường Bùi Thị Xuân, Chủ đầu tư hạ tầng KCN Phú Tài làm việc để xem xét, giải quyết kiến nghị. Sau khi kiểm tra thực tế, ghi nhận lượng rác thải trên chủ yếu là rác thải sinh hoạt do người dân người dân

vứt và xả bần khu vực đất trống phía Đông Công ty TNHH Thanh Bình gây ô nhiễm, mất mỹ quan. Khu vực này, ngày 25/11/2023 Đoàn Thanh niên Khu kinh tế đã phối hợp với Đoàn phường thực hiện vệ sinh dọn rác thải nhưng khi kiểm tra vẫn còn tiếp tục tái diễn người dân vứt rác. Để giải quyết dứt điểm tình trạng người dân tiếp tục đổ rác thải, xả bần trong các tuyến đường KCN, các bên liên quan thống nhất thực hiện một số nội dung như sau:

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định triển khai ngay việc dọn dẹp rác thải, xả bần tại vị trí nêu trên và các vị trí khác trong KCN đảm bảo vệ sinh môi trường, thời gian thực hiện xong trước ngày 30/11/2023. Thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn kịp thời người dân vứt rác, xả bần trong KCN; báo cáo kịp thời các trường hợp vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

- UBND phường Bùi Thị Xuân tuyên truyền người dân địa phương nâng cao nhận thức không vứt rác sinh hoạt, đổ xả bần sai quy định; đồng thời thực hiện thu gom rác thải, xử lý đúng quy định.

Câu số 45.2. Kiểm tra, khảo sát, có giải pháp, quy hoạch bãi đậu xe tập trung tại Khu công nghiệp Phú Tài vì hiện nay chưa có điểm, bãi đậu xe tập trung, các xe về chờ nhập hàng, bỏ hàng cho các công ty, doanh nghiệp đã dừng đậu đỗ trên đường trước công ty, doanh nghiệp, làm che khuất tầm nhìn, dễ gây tai nạn giao thông.

Trả lời:

KCN Phú Tài đưa vào hoạt động từ năm 1998. Đến nay, các doanh nghiệp thứ cấp đã đầu tư lấp đầy 100% diện tích đất quy hoạch xây dựng nhà máy sản xuất và theo quy hoạch cũ trước đây đã được phê duyệt không có quy hoạch bãi đậu xe tập trung; ngày 04/7/2023, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch KCN Phú Tài tại Quyết định 2406/QĐ-UBND, theo đó, không bổ sung quy hoạch bãi đậu xe tập trung tại KCN Phú Tài vì không còn quỹ đất để bố trí.

Để giải quyết tình trạng các xe về chờ nhập hàng, bỏ hàng đã dừng đậu đỗ trên đường trước công ty, doanh nghiệp, làm che khuất tầm nhìn, rảnh gây tai nạn giao thông và thuận lợi trong việc vệ sinh cảnh quan môi trường KCN, UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý Khu kinh tế triển khai lắp đặt đặt Biển báo cấm đỗ xe ngày chẵn và ngày lẻ trên tuyến đường Trục trung tâm KCN Phú Tài đoạn từ đường số 11 đến đường số 23, thời gian có hiệu lực từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút hằng ngày.

Câu số 72. Cử tri xã Phước Thành, huyện Tuy Phước tiếp tục kiến nghị: Theo trả lời của UBND tỉnh tại Báo cáo số 183/BC-UBND ngày 06/10/2023 về Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri gửi đến sau kỳ họp 11 HĐND tỉnh (tại Câu số 67) thì nội dung trả lời chưa đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Vì hiện nay, chưa thực hiện thống nhất, một số chính sách khác thì người dân không được hưởng chế độ theo xã miền núi, nhưng khi thu hồi, đền bù đất đai, giải phóng mặt bằng thì tính theo xã miền núi. Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm có văn bản thống nhất trả lời cho người dân biết xã Phước Thành thuộc diện miền núi hay đồng bằng để đảm bảo việc thực hiện các chính sách được công bằng.

Trả lời:

Nội dung này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan căn cứ quy định pháp luật hiện hành có liên quan trả lời kiến nghị của cử tri.

Trên đây là báo cáo bổ sung kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIII, UBND tỉnh kính báo cáo Thường trực HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: TNMT, BQLKKT;
- UBND huyện Tuy Phước;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, K5.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh